



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/วอ๑๒๑

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้มีการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๑๖๙๕๓



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปรการประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างอิง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๐๐๑๐๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรประเด็นการประชุมฯ ประจำวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม และได้เชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมทุกสัปดาห์ นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากการประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๙๖๒๕



ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย  
อย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘  
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เป็นประธานการประชุม ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงจาก  
การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตามสรุป  
การประชุมหารือข้อราชการดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุม  
หารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย” พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้  
กระทรวงมหาดไทยทราบ



สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๕๐๕๗๗

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย  
 ประจำวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
 ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

\*\*\*\*\*

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สรุปข่าวสารสำคัญจาก ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคง แบบบูรณาการ (ศมบ.)	<p><b>ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย (นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี)</b></p> <p><b>๑. ข้อสั่งการ/นโยบายของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ</b></p> <p>๑.๑ การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง</p> <p>๑.๒ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการจัดระเบียบสังคม ถือเป็นความเร่งด่วนลำดับแรกให้กับประชาชนแต่ต้องไม่ให้เดือดร้อน ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๑.๓ การปฏิบัติการข่าวสาร ให้สร้างความได้เปรียบตลอดเวลา ต่อเนื่องทันที บูรณาการเครื่องมือทุกอย่างที่มีให้รัฐบาลทำงานสะดวก</p> <p>๑.๔ ให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์การข่าวให้ทันสมัย อาศัยเครือข่ายมวลชนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม</p> <p>๑.๕ สนับสนุนการทำงานของรัฐบาลและการทำงานทุกมิติตาม Road Map ของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และกรณีทำประชามติแล้วหากไม่ผ่านต้องแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวให้มีทางออกตาม Road Map</p> <p>๑.๖ มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพในการแก้ปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลร่วมกับกรุงเทพมหานคร ดำรวจและหน่วยที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>๒. Single Gateway</b> กรณีกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ DDOS เข้าก่อกวน Website ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในความเข้าใจผิดเรื่อง Single Gateway</p> <p><b>๓. การแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางทะเลกรณีเกิดภัยพิบัติ</b> กรณีการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางทะเลกรณีเกิดภัยพิบัติว่าอยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด/กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ทำหนังสือหารือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p><b>๔. กรณีปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง</b> นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศหารือปัญหาหมอกควันภาคใต้อันเกิดจากไฟไหม้ที่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ในกรอบของพหุภาคีอาเซียนและทวิภาคีในการป้องกันแก้ไขปัญหา</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p><b>๕. การใช้กล้อง CCTV และระบบไฟฟ้าส่องสว่างในการป้องกันเหตุร้ายในจุดเสี่ยง</b> ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดระบบการเฝ้าระวัง/ป้องกันเหตุร้ายเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยการใช้กล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <p><b>๖. เครือข่ายแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี</b> เครือข่ายแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางฯ ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาลูกชาวสวน (คนช.) ได้เชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางให้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเขตภัยพิบัติราคายางตกต่ำ</p> <p><b>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</b></p> <p><b>การแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางทะเลกรณีเกิดภัยพิบัติ</b> หากเกิดภัยพิบัติในทะเลให้ทหารเรือชี้ว่าเป็นเส้นรุ้งเส้นแวงที่เท่าใด เพื่อให้จังหวัดทราบว่ายู่พื้นที่ของจังหวัดใด และสามารถขอใช้งบกลางจากกรมบัญชีกลางเพื่อให้ความช่วยเหลือได้</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. การปกป้องและเทิดทูนสถาบัน ให้ทุกหน่วยงานถือเป็นวาระสำคัญลำดับแรก</p> <p>๒. ใช้กลไกมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>๓. การแก้ไขปัญหาการจลาจลกรณีฝนตกน้ำท่วมขัง ให้กรุงเทพมหานครบูรณาการร่วมกับตำรวจ ทหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมทั้งระบบการระบายน้ำ ระบบจราจร และการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด</p> <p>๔. ให้ศึกษาและดำเนินการให้มีระบบการป้องกัน Website และฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดให้มีความแน่นหนามากขึ้น โดยเฉพาะฐานข้อมูลที่สำคัญของประชาชน เช่น ทะเบียนราษฎร ข้อมูลที่ดิน เป็นต้น</p> <p>๕. ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศึกษากฎหมายทางทะเลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเด็นเขตการปกครองตามลักษณะปกครองท้องที่ในเขตทะเล เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทางทะเลได้</p> <p>๖. ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศึกษา/พิจารณากรณีการจัดตั้งหน่วยงาน/ระบบการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งทางบกและทางทะเล โดยพิจารณาความพร้อมของเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ บุคลากร และภาพรวมของประเทศ</p> <p>๗. ให้กรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวง ดูแล/ตรวจตรา/ซ่อมแซมกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งานโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง</p>	<p>ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ปภ./กทม.</p> <p>ศสส.สป.</p> <p>ปภ.</p> <p>ปภ.</p> <p>กฟน./กทม.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๘. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุน/อำนวยความสะดวกมาตรการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือชาวสวนยางพารา</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>ให้กรมการปกครองพิจารณาความเป็นไปได้ของเขตการปกครองในพื้นที่ทะเล โดยศึกษาจากพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ</p> <p><b>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. มอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง (นายชยพล ธิติศักดิ์) ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนป้องกัน Website ของกระทรวงมหาดไทยให้มั่นคงปลอดภัย โดยแบ่งการป้องกันข้อมูลเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) Website ทัวไปซึ่งให้บริการข้อมูลข่าวสารและ ๒) ฐานข้อมูลที่สำคัญของประชาชน</p> <p>๒. มอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านความมั่นคง (นายประทีป กิรติเรขา) หารือร่วมกับสำนักกฎหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาจากพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทางทะเลได้</p> <p>๓. การจัดตั้งหน่วยงาน/ระบบการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งทางบกและทางทะเล ในเบื้องต้นให้พิจารณาใช้ความร่วมมือจากหลาย ๆ หน่วยงาน</p>	<p>จังหวัดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ปก./ปก.</p> <p>รอง ปมท.(ส)/ ศสส.สป.</p> <p>รอง ปมท. (ม)/ สกรม.สป./ปก./ ปก.</p> <p>ปก.</p>
<p>ตลาดชานกรุง กรุงเทพมหานคร</p>	<p><b>กรุงเทพมหานคร (นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม)</b></p> <p>๑. ผู้ค้าจากตลาดชานกรุงถนนอนุทยาน เขตทวีวัฒนา ได้เสนอแนะให้กำหนดวันจัดงานในลักษณะต่อเนื่องกันไป (กำหนดจัดศุกร์ – อาทิตย์) เพื่อสะดวกในการจัดวาง/ขนย้ายสินค้า</p> <p>๒. ตลาดชานกรุงแห่งที่ ๒ บริเวณลานจอดรถศูนย์การค้า IT SQUARE หลักสี่ จัดกิจกรรมในวันศุกร์ – อาทิตย์ เวลา ๑๕.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ระหว่างวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จำหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้า ของตกแต่ง อาหารทะเลแปรรูป ต้นไม้ และสินค้าอุปโภคบริโภค โดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต เมโทรทีวี และได้รับการสนับสนุนจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ซึ่งมีที่ตั้งในพื้นที่หลักสี่</p> <p>๓. ตลาดชานกรุงระยะต่อไป ได้แก่ ตลาดชานกรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด เขตทุ่งครุ และตลาดชานกรุงกรมอุตสาหกรรมวิทยา เขตบางนา</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>การจัดกิจกรรมตลาดชานกรุงให้กรุงเทพมหานครดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>พิจารณาวันจัดงานให้เหมาะสม (จัดงานศุกร์ – อาทิตย์หรือจัดงานต่อเนื่อง) เพื่อไม่ให้เป็นภาระของกรุงเทพมหานคร</li> <li>ประสานช่องทางประชาสัมพันธ์กับสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวอักษรวิงทางสถานีของภาครัฐหรือช่องทางอื่น ๆ ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย</li> </ol>	กทม.
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล	<p><b>สำนักนโยบายและแผน (นายวิบูลย์ แววัฒบัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จำนวน ๑,๘๓๐ ล้านบาท และขยายเวลาการส่งโครงการจากจังหวัดไปสำนักจัดทำงานงบประมาณเขตพื้นที่ ๑-๑๘ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘</li> </ol> <p><b>ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ระยะเวลาในการดำเนินงาน เนื่องจากมีโครงการจำนวนมากกว่า ๗๐,๐๐๐ โครงการ และทุกโครงการต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ซึ่งใช้ระยะเวลานาน</li> <li>บุคลากรในการดำเนินงานมีจำนวนจำกัดโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่การเงินในระดับอำเภอ</li> <li>ไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอขบประมาณในการบริหารจัดการ และขยายเวลาการเบิกจ่ายจากเดิมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ขยายออกไปอีก ๑ เดือน คือ เสนอขอให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙</li> <li>ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอสามารถอาศัยอำนาจการบริหารราชการตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อบูรณาการดำเนินงานจากทุกภาคส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนบุคลากรเพื่อช่วยดำเนินการ</li> <li>ขออนุมัติในหลักการกรอบงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการโครงการ จำนวน ๑๘๗.๑๘๗๕ ล้านบาท ซึ่งจัดสรรลงไปในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล เพื่อใช้ในการบริหารโครงการคิดเป็นร้อยละ ๐.๕</li> </ol> <p><b>กรมการปกครอง (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง)</b></p> <p>กรมการปกครองได้ตั้งศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติ รวมถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านธุรการเพื่อเป็นการลดขั้นตอน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้วย</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p><b>ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน</b> กรมการปกครองได้มีหนังสือสั่งการกำกับให้ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส โดยให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) ให้ระดมส่วนราชการ/บุคลากรในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการช่วยเหลือและตรวจสอบการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน</li> <li>๒) แต่งตั้งตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านหรือภาคประชาชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจรับทุกโครงการ</li> <li>๓) ประชุมซักซ้อมความเข้าใจระหว่างกรมการปกครอง กรมบัญชีกลางผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลในระดับอำเภอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ/นายอำเภอรับทราบแนวทางปฏิบัติตามคู่มือ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการสอบถามเพื่อให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน</li> </ol> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณบริหารจัดการและการขยายเวลาการเบิกจ่าย ให้กระทรวงมหาดไทยชี้แจงรายละเอียดให้เห็นถึงสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบทั้งกระบวนการ เช่น หลักเกณฑ์/ขั้นตอนที่มีความซับซ้อน การปฏิบัติงานให้ทันตามกำหนดเวลา ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ เป็นต้น</li> <li>๒. ให้ตรวจสอบงบประมาณว่าทุกตำบลได้รับตำบลละ ๕ ล้านบาท หากได้ไม่ครบต้องเสนอให้รัฐบาลเพิ่มวงเงินให้ครบ โดยต้องเสนอภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘</li> </ol> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>ให้พิจารณาลดขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม่ผิดระเบียบ/กฎหมายโดยหารีหรือร่วมกับกรมบัญชีกลาง และระดมทุกส่วนราชการเข้ามาร่วมปฏิบัติงานเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติและเสร็จทันกำหนดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙</p> <p><b>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กรมบัญชีกลางได้ชี้แจงว่าการขอยกเว้นระเบียบกรมบัญชีกลาง อาจจะเป็นช่องทางการทุจริตได้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีภารกิจมากขึ้น หากมีความจำเป็นจริง ๆ จะได้มีการพิจารณาและนำเสนอให้ทราบต่อไป</li> <li>๒. การประชาสัมพันธ์ หลังจากวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ สื่อท้องถิ่นและสื่อระดับประเทศ จะทำข้อมูลเสนอผ่าน Website และเผยแพร่ข่าว</li> <li>๓. หากคาดว่าจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด ให้แจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบล่วงหน้าโดยเร็ว</li> </ol>	<p>สนผ.สป.</p> <p>สนผ.สป.</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p>



ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>สถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือ</p>	<p><b>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</b></p> <p>๑. สถานการณ์อุทกภัย ในช่วงเวลาฤดูฝน ๔ เดือน เกิดอุทกภัย ๔๗ จังหวัด และประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ ๓๓ จังหวัด ซึ่งได้รับการประสานจากทหารบกและทหารเรือ โดยขอให้จังหวัดประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเนื่องจากได้มีการเข้าไปช่วยเหลือ/ปฏิบัติทั้งก่อนเกิดภัยและระหว่างเกิดภัย เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้</p> <p>การดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ข้อมูล ทำความเข้าใจ แจ็งเตือนล่วงหน้า โดยเน้นความแม่นยำ</li> <li>- การปฏิบัติด้านการข่าว</li> <li>- มาตรการเชิงยับยั้งป้องกัน และมาตรการให้ความช่วยเหลือ โดยมีจังหวัดที่ใช้เงินอุดหนุนราชการเชิงยับยั้งป้องกันไปแล้ว ๒๔ จังหวัด รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑๐๒.๓๘๔๙ ล้านบาท</li> </ul> <p>๒. โครงการบริหารจัดการน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบจำนวน ๒,๒๓๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ ๕๐๐ โครงการ</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. พิจารณาการประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>๒. ปัญหาหมอกควันไฟป่าจากการเผาตอซัง มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมการปกครอง เน้นย้ำไปยังนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรณีทำนาในที่ลุ่มสามารถไถและย่อยสลายได้ ส่วนนาในที่ดอน หากย่อยสลายได้จะทำให้โครงสร้างดินดีขึ้น และให้บูรณาการใช้เครื่องจักรตามมาตรการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ฯ</p> <p>๓. ให้สำรวจและจัดทำข้อมูลโครงการบริหารจัดการน้ำ เช่น งบประมาณจำนวนเท่าใด ดำเนินการแล้วเสร็จกี่โครงการ ปริมาณน้ำที่สามารถกักเก็บได้เพิ่มขึ้น อยู่ระหว่างดำเนินการกี่โครงการเท่าใด จะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด เป็นต้น เพื่อเสนอภาพรวมให้คณะรัฐมนตรีทราบ</p> <p><b>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>มอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านความมั่นคง (นายประทีป กิริติเรขา) กรมการปกครอง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทหารเรือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันล่วงหน้า รวมถึงงบประมาณที่ต้องใช้ พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำไปปฏิบัติต่อไป</p>	<p>ปภ.</p> <p>ปภ./ปค.</p> <p>ปภ.</p> <p>รองปท.(ม)/ ปภ./ปค.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ข้อเสนอการดำเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙</p>	<p><b>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)</b></p> <p><b>๑. เป้าหมายการสนับสนุนโครงการชุมชน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชาวนาในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ๒๒ จังหวัด ไม่ปลูกข้าวรอบที่ ๒ และไม่สูบน้ำ</li> <li>- ปรับโครงสร้างการผลิตจากที่ใช้น้ำมากเป็นใช้น้ำน้อย</li> <li>- มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนลักษณะ Social Business/Social Enterprise</li> </ul> <p><b>๒. ขั้นตอนเสนอโครงการชุมชน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับรู้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่มีอยู่จริงในพื้นที่ (น้ำใน/นอกเขตชลประทาน) เพื่อคาดการณ์สถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตนเอง</li> <li>- จัดทำเป็นแผนชุมชนโดยให้ประชาชนคิดเอง ทำเอง ตัดสินใจเองด้วยความสมัครใจ โดยใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่ ร่วมกับนักปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่น นักวิชาการ NGOs ฯลฯ</li> <li>- เสนอโครงการให้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัดร่วมกับสำนักจัดหางบประมาณเขตพื้นที่กลั่นกรอง/อนุมัติ</li> <li>- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อนุมัติแผนงาน/งบประมาณและจัดสรรไปจังหวัดและส่งเงินให้ตำบล</li> </ul> <p><b>๓. กรอบเวลาในการดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ ๑๔ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทำความตกลงและจัดทำแผนหลังจากได้รับข้อมูลน้ำเป็นรายจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน จาก GISTDA</li> <li>- วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระดับจังหวัด กลั่นกรอง/พิจารณา</li> <li>- วันที่ ๑๔ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ</li> <li>- วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เริ่มดำเนินการได้</li> </ul> <p><b>๔. หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการชุมชนในเบื้องต้น</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนต้องมีความสมัครใจ</li> <li>- เป็นความต้องการของชุมชนโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและได้รับความเห็นชอบจากชุมชนโดยคิดเอง ทำเอง ตัดสินใจเอง และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำตลาดเอง โดยมีทีมประเทศไทย ตำบล อำเภอ หมู่บ้านเป็นที่ปรึกษาแนะนำการจัดการจัดทำโครงการ/ร่วมทำโครงการและตรวจสอบวิเคราะห์โครงการ</li> <li>- ดำเนินการในลักษณะเป็นกลุ่มหรือปัจเจกบุคคล</li> <li>- จ้างงานในชุมชนเป็นหลัก ให้ประชาชนมีอาชีพ/รายได้ทดแทนการทำนา</li> <li>- เป็นโครงการที่มีความเหมาะสมสามารถดำเนินการได้ทันทีภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยคาดว่าโครงการนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙</li> </ul>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นการปรับและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การจัดการแหล่งน้ำ การผลิตทางการเกษตร การปรับปรุงโครงสร้างการจัดการเพื่อลดการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร ชุมชนสามารถดูแลพื้นที่สาธารณะโดยต้องมีหนังสืออนุญาต</li> <li>- กรณีที่เป็นโครงการก่อสร้างอาคารต้องมีหนังสือจากทางราชการ</li> <li>- การบริหารงบประมาณหากทำได้ใช้ระบบ e-bidding</li> <li>- โครงการที่มีวงเงินต่ำกว่า ๕ แสนบาท ให้พิจารณา/อนุมัติแล้วเสร็จในระดับจังหวัด หากเป็นโครงการที่มีมูลค่ามากกว่า ๕ แสนบาทขึ้นไปให้คณะกรรมการระดับชาติพิจารณา</li> <li>- ไม่เป็นการจัดสรรงบประมาณโดยการหารแบ่งตามจำนวนหมู่บ้าน</li> </ul> <p><b>กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)</b></p> <p><b>การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายอำเภอกำกับดูแลการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน</li> <li>- กรมการพัฒนาชุมชนมีวิทยากรและประเมินความแข็งแรงของแผนซึ่งจัดลำดับเป็นเกรด A B C</li> <li>- กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณร้อยละ ๒๐ สนับสนุนแผนพัฒนาชุมชน</li> </ul> <p>ขณะนี้แผนพัฒนาชุมชนในการแก้ปัญหาภัยแล้ง มีบางโครงการสามารถนำไปดำเนินการได้ทันที</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า มีโครงการที่ดูแล/ช่วยเหลือเกษตรกร โดยไม่ให้ทำนาเพราะมีความเสี่ยงที่จะเสียหายเนื่องจากน้ำแล้ง</li> <li>๒. จัดทำ Time line แสดงให้เห็นว่าโครงการจะสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาใด/อย่างไร โดยสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่เกิดภัยแล้ง</li> <li>๓. หากมีกรอบวงเงินหรือรูปแบบ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะนำไปเป็นกรอบหรือแนวทางให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในการอธิบายให้ประชาชนทราบ</li> <li>๔. รายงานข้อมูลการสูบน้ำโดยแยกเป็นพื้นที่จังหวัด/ลุ่มแม่น้ำ เสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อหารือแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด</li> </ol>	<p>รอง ปมท.(บ)/ ปก.</p>
<p>การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย</p>	<p><b>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายชัยวัฒน์ ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การแก้ไขกฎหมาย/ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขกฎหมาย/ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฉบับแก้ไข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้</li> </ol>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ลงนามในหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘</p> <p>ขณะนี้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้สั่งการให้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น</p> <p>๒. พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ฯ อยู่ระหว่างพิจารณาหารือกับกระทรวงการคลังอยู่ แบ่งเป็น ๒ แนวทาง คือ การลงทุนที่มากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และการลงทุนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท หากได้ข้อสรุปหลักเกณฑ์พิจารณาโครงการกับกระทรวงการคลัง จะได้นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป</p> <p><b>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายพัลลภ ภิบาลวิวัฒน์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ)</b></p> <p><b>การจัดตั้งโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</b></p> <p>๑. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และที่ปรึกษาโครงการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) ได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี ๕ กิโลเมตร ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ และมีการประกาศรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านเว็บไซต์ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และได้จัดทำประชาวิจารณ์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ปรากฏว่าเสียงของประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว</p> <p>๒. ประเด็นที่ขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา/ขอรับการสนับสนุน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่ากำจัดขยะ ๓๕๐ บาท/ตัน ขอให้พิจารณาปรับเปลี่ยน เนื่องจากรายได้ของโรงผลิตไฟฟ้ามาจากการขายไฟฟ้า เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่ารายได้ไม่คุ้มค่าการลงทุนหากดำเนินการครบตลอด ๒๐ ปี ตามอายุของโรงไฟฟ้า</li> <li>- หลักเกณฑ์การขายไฟฟ้าจากการกำจัดขยะ แต่เดิมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดให้ต้องมีการแข่งขันราคา และมีการกำหนดราคาการรับซื้อไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เสนอให้ยกเว้นไม่มีการแข่งขันราคา เพราะจะทำให้ราคาไฟฟ้าไม่คงที่ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจึงได้กำหนดแนวทางว่าหากเป็นไฟฟ้าที่มาจากขยะไม่ต้องมีการแข่งขันราคา</li> </ul> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๑ จัดทำรายละเอียดเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายเดิมและกฎหมายที่แก้ไขโดยแสดงให้เห็นจุดที่แตกต่าง/ส่วนที่แก้ไข และความจำเป็นที่ต้องมี</p>	<p>สถ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>การแก้ไขกฎหมาย/ระเบียบ</p> <p>๑.๒ ชี้แจง/ทำความเข้าใจให้ทราบว่าในการกำจัดขยะนั้นเนื่องจากพื้นที่ฝังกลบขยะมีไม่เพียงพอ จึงใช้วิธีการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน และต้องให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมทุนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้จริงและทันต่อความต้องการ</p> <p>๑.๓ ให้เร่งดำเนินการและนำเสนอการบริหารจัดการขยะในการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยด้วย</p> <p>๒. ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชี้แจงรายละเอียดในเรื่องการแข่งขันราคาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจในการกำหนดค่ากำจัดขยะหรือไม่อย่างไร เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไป</p>	กฟภ.
<p>ความคืบหน้าการดำเนินงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม</p>	<p><b>กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)</b></p> <p><b>๑. ทิศทางของ OTOP</b> ผลจากการประชุมคณะกรรมการ OTOP ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธาน กำหนดทิศทางของ OTOP ดังนี้</p> <p>๑.๑ ปรับระบบบริหารจัดการใหม่ โดยให้มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการ และมีสำนักประสานโครงการ</p> <p>๑.๒ การยกระดับ OTOP เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง โดยให้ชุมชนรวมตัวกันสร้างสรรค์เอกลักษณ์และพัฒนาหมู่บ้าน OTOP</p> <p>๑.๓ การสร้างเครื่องนักเรียน นักศึกษา และชาวบ้านผู้ผลิต OTOP เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับสินค้า OTOP โดยให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยคิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่</p> <p>๑.๔ การพัฒนานวัตกรรมในเชิงสร้างสรรค์</p> <p>๑.๕ การร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย ยกย่องสินค้า และการบริหารจัดการเข้ามาช่วยกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า OTOP</p> <p>๑.๖ การเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์</p> <p><b>๒. การจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม</b></p> <p><b>๒.๑ แนวคิดการจัดงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลิตภัณฑ์ OTOP มีคุณภาพและศักยภาพสามารถจำหน่ายสู่ตลาดต่างประเทศได้</li> <li>- OTOP เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญา และมีการสร้างนวัตกรรม OTOP มีทั่วทุกภูมิภาค</li> <li>- OTOP มีการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น (เยาวชน OTOP)</li> </ul> <p><b>๒.๒ กำหนดการที่สำคัญ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. กำหนดแถลงข่าว ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน</li> </ul>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยเรียนเชิญนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวรายงาน</p> <p>- วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีปิดงาน โดยเรียนเชิญเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน</p> <p><b>๒.๓ กิจกรรม</b></p> <p>๑. จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน ๑๑๐ บูธ แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพส่งออก จำนวน ๒๐ ราย/สัปดาห์</li> <li>- ผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งหมดภูมิภาค จำนวน ๕๐ ราย/สัปดาห์</li> <li>- ศูนย์แสดง/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ “OTOP COMPLEX พุแค สระบุรี”</li> <li>- OTOP ชวนชิม จำนวน ๔๐ ราย/สัปดาห์</li> <li>- การสาธิต ในรูปแบบ DIY สัปดาห์ละ ๔ ราย</li> </ul> <p>๒. บริการกระทรวง “มหาดไทยชวนรู้”</p> <p>๓. กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชิงโชค</p> <p>๔. การจำหน่ายสินค้าเพื่อสวัสดิการประชาชน</p> <p>๕. การเจรจาธุรกิจ “SMEs , กระทรวงพาณิชย์ ฯ”</p> <p><b>๒.๔ THEME แต่ละสัปดาห์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัปดาห์ที่ ๑ ประณีตศิลป์งานปั้นดินและจักสาน</li> <li>- สัปดาห์ที่ ๒ รังสรรค์ศิลป์เครื่องประดับท้องถิ่นทั่วไทย</li> <li>- สัปดาห์ที่ ๓ สืบสานงานศิลป์จากเยาวชนท้องถิ่นและผ้าไทย</li> </ul> <p><b>๒.๕ กิจกรรม “มหาดไทยชวนรู้” ที่จะขอความร่วมมือจากกรมต่างๆ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัปดาห์ที่ ๑ (๓ - ๙ พ.ย.๕๘) กรมการปกครอง ให้บริการเปลี่ยนชื่อและทำบัตรประชาชน กรมที่ดิน ให้บริการให้คำแนะนำเรื่องที่ดิน การประสานครหลวง ให้บริการแจกน้ำดื่ม การไฟฟ้านครหลวง ให้บริการแจกหลอด LED</li> <li>- สัปดาห์ที่ ๒ (๑๐ - ๑๖ พ.ย.๕๘) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้บริการให้คำแนะนำ กรมการพัฒนาชุมชน ให้บริการแจกผลิตภัณฑ์ OTOP ชวนชิม เช่น ขนมท้องถิ่นรสดี การประปาส่วนภูมิภาค ให้บริการแจกน้ำดื่ม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการแจกหลอด LED</li> <li>- สัปดาห์ที่ ๓ (๑๗ - ๒๕ พ.ย.๕๘) กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้บริการแจกแบบแปลน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้บริการแจกน้ำดื่ม องค์การตลาด จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด</li> </ul> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>ให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. การยกระดับสินค้า OTOP ให้ประสานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี NECTEC รวมถึงสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลวิจัยที่เป็นประโยชน์มาส่งเสริมการยกระดับสินค้า OTOP ตามแนวทางของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)</p>	<p>พช.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. การดำเนินงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ประชาชนทราบ</li> <li>- จัดทำรายละเอียดสินค้า OTOP ที่นำมาจำหน่ายในแต่ละสัปดาห์ เช่น สินค้าชนิดใด ลักษณะที่โดดเด่น สินค้าจากจังหวัดใด เป็นต้น</li> <li>- กิจกรรม “มหาดไทยชวนรู้” ให้ประสานหน่วยงานต่าง ๆ โดยทำเป็นหนังสือให้ชัดเจน</li> </ul> <p>ทั้งนี้ ให้จัดทำรายละเอียดข้อมูลทั้ง ๒ ส่วนดังกล่าว รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ</p> <p><b>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>ให้กองสารนิเทศร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมให้ประชาชนทราบ</p>	สน.สป./พช.
เรื่องอื่น ๆ	<p><b>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายพัลลภ ภิบาลวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการประจำสำนักผู้ว่าการ)</b></p> <p><b>ความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ</b> ของโรงงานผลิตไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ลงนามเห็นชอบโครงการดังกล่าวแล้ว และได้เสนอขออนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรีต่อไป</p> <p>ขณะนี้ในบางพื้นที่ เช่น อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ทำโครงการสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว คือ สถานีไฟฟ้าแม่สอด ๒ รองรับการใช้ไฟฟ้าได้ ๕ เมกะวัตต์ ใช้งบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๕๕ ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ และจ่ายไฟเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ อีกทั้งยังสามารถส่งขายไฟฟ้าให้กับจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาได้อีกด้วย</p> <p><b>การประปาส่วนภูมิภาค (นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอก ผู้ช่วยผู้ว่าการสำนักผู้ว่าการ)</b></p> <p>สถานการณ์ภัยแล้ง ขณะนี้การประปาส่วนภูมิภาคได้เตรียมการโดยมีมาตรการใช้แหล่งน้ำตามธรรมชาติให้มากที่สุดในช่วงที่มีฝนตก และเก็บกักน้ำให้สามารถใช้ได้ประมาณ ๘ - ๙ เดือน เพื่อรอฤดูฝนในปีถัดไป</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p><b>๑. การติดตามงานของกรุงเทพมหานคร โดยให้ดำเนินการ ดังนี้</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑.๑ การจัดระเบียบทางเท้า ให้ติดตาม/ตรวจตราร้านค้าที่อยู่บนทางเท้าให้อยู่กรอบพื้นที่ที่กำหนด ไม่ให้ลวงล้ำไปในพื้นผิวจราจร</li> <li>๑.๒ พิจารณาความกว้างในการก่อสร้างเส้นทางจักรยานใหม่ในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยใช้รูปแบบ/ความกว้างเส้นทางจักรยานของสวนสาธารณะบึงหนองบอน</li> </ul>	กทม./กฟน.



ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๓ ศึกษาระเบียบ/กฎหมายและหาหรือภาครัฐและภาคเอกชนที่มีพื้นที่ในการสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางและสร้างวัฒนธรรมการใช้จักรยานออกกำลังกายและนำไปสู่การใช้จักรยานเพื่อการสัญจรในอนาคต</p> <p>๑.๔ โครงการวางท่อระบายน้ำในระดับที่อยู่ต่ำกว่าท่อระบายน้ำเดิมและต่ำกว่าระดับพื้นดินเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร โดยอยู่ใต้พื้นถนนและเชื่อมท่อระบายน้ำเดิมกับท่อขนส่งน้ำเข้าด้วยกัน ให้กรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการเสนอของบประมาณจากคณะรัฐมนตรี</p> <p>๑.๕ ประสานการไฟฟ้านครหลวง ในการดำเนินโครงการสายไฟฟ้าแรงต่ำลงใต้ดิน</p> <p><b>๒. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ</b></p> <p>๒.๑ เร่งจัดตั้งคณะกรรมการร่วม/คณะทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกรมธนารักษ์ และกระทรวงการคลัง เพื่อจะได้ดำเนินการได้ต่อไป</p> <p>๒.๒ เรื่องการจัดหาที่ดิน ให้ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง เพื่อขอใช้ที่ดินสำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ</p> <p>๒.๓ ร่างแผนความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้ศึกษารายละเอียดและปรับแผนให้เหมาะสมกับดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒.๔ ติดตามผลความคืบหน้าจุดผ่านแดนถาวร บ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์</p> <p><b>๓. สถานการณ์ภัยแล้ง</b> ให้การประสานส่วนภูมิภาคเตรียมการให้พร้อมรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ</p> <p><b>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอหรือร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประสานส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแนวทางให้ศูนย์บริการ OSS สำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สามารถบริการได้อย่างรวดเร็วและให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. มอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง (นายชยพล ธิติศักดิ์) เป็นโฆษกฝ่ายประจำ ที่ปรึกษาด้านการปกครอง (นายภาคพล แก้วประพาฬ) เป็นรองโฆษกฝ่ายประจำ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้ง ๒ คน เป็นผู้ช่วยโฆษกฝ่ายประจำ</p>	<p>สบจ.สป./ ตท.สป./ทต.</p> <p>กปภ.</p> <p>ผต.มท./ปค./ยผ./ กพภ./กปภ.</p>

สำนักนโยบายและแผน สป.  
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๒.๐๐ น.